

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đào Thị Vinh

Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Email: daothivinh0209@gmail.com

Ngày nhận bài: 18/01/2022; ngày hoàn thành phần biên: 18/02/2022; ngày duyệt đăng: 4/4/2022

TÓM TẮT

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân đang là vấn đề “nóng” và nhận được nhiều sự quan tâm của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, trong bài báo này, tác giả tập trung làm rõ nội dung quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam, chỉ ra thực trạng quản lý nhà nước đối với thành phần kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thành phần kinh tế này.

Từ khóa: Kinh tế tư nhân, quản lý nhà nước.

MỞ ĐẦU

Ở những nước có nền kinh tế thị trường hiện đại, kinh tế tư nhân luôn được xem là nền tảng và được ưu tiên phát triển. Sự phát triển của kinh tế tư nhân ở những quốc gia này được xem là yếu tố quyết định đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế và quyết định đến vị thế của quốc gia đó trên đấu trường kinh tế thế giới. Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới cũng xác định rõ vị trí và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (01/2016) đã khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (02/2021) Đảng tiếp tục xác định một lần nữa phát triển kinh tế tư nhân “*thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế*” [1, tr.240]. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kinh tế tư nhân ở Việt Nam vẫn chưa thực sự làm tròn vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế, nguyên nhân một phần là do khâu quản lý nhà nước. Để kinh tế tư nhân tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc và đáp ứng được kỳ vọng, công tác quản lý nhà nước phải có những định hướng và điều chỉnh phù hợp. Do đó, trong bài báo này, tác giả tập trung làm rõ nội dung quản lý nhà nước về kinh tế tư nhân, chỉ ra một số thành tựu, hạn chế về quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân và

từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với thành phần kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay.

1. KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đầu tiên, tác giả làm rõ ba thuật ngữ: Kinh tế tư nhân, quản lý nhà nước và quản lý nhà nước đối với thành phần kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân được hình thành trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Kinh tế tư nhân bao gồm: Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân. Kinh tế tư nhân tồn tại dưới các hình thức như: hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn... Với quan điểm như vậy, kinh tế tư nhân sẽ không bao gồm hợp tác xã và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Còn đối với thuật ngữ quản lý nhà nước, hiện nay thuật ngữ này được hiểu như sau: *“Quản lý nhà nước được hiểu là một dạng quản lý do nhà nước làm chủ thể, định hướng điều hành, chi phối... để đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định”* [6, tr.28]. Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân được hiểu là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của nhà nước tới thành phần kinh tế tư nhân nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế kinh tế tư nhân. Trong vai trò là đối tượng quản lý nhà nước cần làm những việc sau: Nhà nước định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân hoạt động, cụ thể những công việc đó là:

Thứ nhất, định hướng phát triển đối với thành phần kinh tế tư nhân

Việc định hướng con đường phát triển cho kinh tế tư nhân giống như “la bàn” chỉ đường cho kinh tế tư nhân Việt Nam đi đúng hướng. Nếu định hướng phù hợp sẽ giải phóng được nguồn lực còn ngược lại sẽ kìm hãm sự phát triển. Để định hướng tốt cho kinh tế tư nhân, Nhà nước cần phân tích bối cảnh, khuynh hướng phát triển của nền kinh tế thế giới đồng thời đánh giá khách quan, toàn diện thế mạnh và hạn chế của kinh tế tư nhân ở Việt Nam để từ đó định hướng con đường phát triển cho kinh tế tư nhân. Đây được xem là nội dung quan trọng nhất của quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân, chỉ khi nào Nhà nước đưa ra định hướng đúng, phù hợp thì khi đó kinh tế tư nhân ở Việt Nam mới có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Thứ hai, Nhà nước hoạch định chiến lược, ban hành luật, chính sách để kinh tế tư nhân hoạt động dễ dàng và phát triển

Khi đã có đường đi và phương hướng phát triển, Nhà nước phải lập chiến lược phát triển cho kinh tế tư nhân qua từng giai đoạn, chiến lược phải hướng tới mục tiêu dài hạn đó là đưa kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển và có năng lực cạnh tranh với khu vực và thế giới. Đồng thời, Nhà nước cần ban hành luật, tạo sân chơi bình đẳng, tạo luật chơi thông thoáng, phù hợp với quy chuẩn quốc tế. Ngoài ra, để kinh tế tư

nhân hoạt động tốt, Nhà nước có những công cụ hỗ trợ thông qua những chính sách. Chính sách được hiểu là những quan điểm, cách thức, con đường mà Nhà nước sử dụng để kích thích, hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Những chính sách được Nhà nước ưu tiên sử dụng và có hiệu quả như: chính sách tiền tệ, chính sách thuế, chính sách đất đai...

Thứ ba, Nhà nước tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại cho kinh tế tư nhân phát triển.

Với tư cách là chủ thể quản lý, Nhà nước không tham gia vào việc xác định sản xuất cái gì? bán cho ai? sản xuất như thế nào? bán nơi nào? mà Nhà nước xây dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tạo sân chơi bình đẳng để kinh tế tư nhân có điều kiện phát triển hết năng lực của mình. Ngoài môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, Nhà nước cần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi như giữ được sự ổn định về chính trị - xã hội, kinh tế, tâm lý, thông tin và cung cấp các điều kiện dịch vụ, kết cấu hạ tầng hiện đại cho kinh tế tư nhân hoạt động thuận lợi.

Thứ tư, xây dựng bộ máy thực thi hiệu quả

Để những mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế tư nhân đạt được kết quả, Nhà nước phải tổ chức bộ máy để thực thi nhiệm vụ. Giữa bộ máy nhà nước và doanh nghiệp có rất nhiều tương tác qua lại liên quan đến thủ tục hành chính ví dụ như đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký phá sản... Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, những con người trong bộ máy nhà nước phải là những người vừa có năng lực chuyên môn vừa có đạo đức công vụ tốt. Hơn nữa thực tế cũng cho thấy bộ máy nhà nước có vị trí rất quan trọng trong quá trình triển khai luật, thực thi chính sách. Có những chính sách đưa ra rất hay nhưng nếu bộ máy thực thi không tốt thì chính sách cũng không phát huy hết hiệu quả của nó.

Thứ năm, kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm trong quá trình thực thi chính sách và pháp luật.

Bên cạnh việc định hướng, ban hành chính sách, pháp luật nhà nước cũng thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của kinh tế tư nhân nhằm phát hiện ra những hoạt động sai trái của doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh. Ngoài ra, Nhà nước ban hành những quy chế nhằm kiểm tra giám sát việc thi hành chính sách, mức độ thi hành để có những đánh giá và điều chỉnh kịp thời. Việc kiểm tra, thanh tra thường được thực hiện theo chuyên ngành của quản lý nhà nước như tài chính, lao động, tiền lương. Bên cạnh đó, để mang lại hiệu quả và xem doanh nghiệp như là đối tượng được phục vụ, việc thanh tra phải có kế hoạch, thông báo trước, các cuộc kiểm tra phải được kết luận rõ ràng, minh bạch, đảm bảo tính công bằng và dân chủ.

2. MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước đối với thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã đạt được một số thành tựu như sau:

Thứ nhất, Nhà nước định hướng đúng đắn con đường phát triển cho kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Hiện nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có những định hướng rõ ràng và thích hợp cho kinh tế tư nhân phát triển, cụ thể tại Đại hội XII của Đảng khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong nền kinh tế. Đặc biệt, Nghị quyết 10 (2017) đã cụ thể những phương hướng phát triển cho kinh tế tư nhân, tiếp tục xem kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng cho sự phát triển từ đó có những biện pháp xóa bỏ những rào cản về thể chế để kinh tế tư nhân phát huy hết tiềm lực của mình. Đây là những định hướng mang tính chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân. Nghị quyết 10 là một nghị quyết thể hiện được sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy của Đảng và Nhà nước về vị trí và vai trò của kinh tế tư nhân tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển.

Những định hướng trên tiếp tục được làm sâu sắc thêm tại Đại hội XIII của Đảng, phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân. Những định hướng của Đảng và Nhà nước đối với con đường phát triển của kinh tế tư nhân đã rất rõ ràng và cụ thể.

Thứ hai, dần dần hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về kinh tế tư nhân

Trong những năm vừa qua, thể chế kinh tế thị trường được chú trọng điều chỉnh và ngày càng hoàn thiện tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Nhiều đạo luật về kinh tế tư nhân được ban hành và có nhiều kết quả tích cực điển hình như Luật doanh nghiệp năm 2014 ra đời đã tạo một khuôn khổ pháp lý chung cho doanh nghiệp hoạt động, sau khi luật được ban hành đã tạo ra một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp theo vào năm 2017 Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được thông qua đã nâng cao hiệu lực pháp lý, đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với những thay đổi tích cực nói trên, những năm gần đây Chính phủ ráo riết chỉ đạo cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành lập và hoạt động “*Chính phủ đã ban hành và trình Quốc hội ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.346/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 108,1%, vượt 8,1% so với mục tiêu đề ra); Chính phủ, các bộ, cơ quan đã ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 136,5%, vượt 36,5% so với mục tiêu đề ra)*” [3].

Chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân được ban hành và bổ sung kịp thời để phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn. Trong năm 2020, khi đại dịch Covid xảy ra, Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp về chính sách thuế, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách lao động, điều đó giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm niềm tin và sức mạnh vượt qua đại dịch.

Thứ ba, bộ máy phục vụ kinh tế tư nhân cũng có những sự thay đổi theo hướng ngày càng hiệu quả hơn

Bộ máy Nhà nước có những bước cải thiện theo hướng xác định nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ, ngành. Tiến tới tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức. Hình thành những trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương được ban hành thể hiện được chức năng, quyền hạn của mỗi cấp. Nghị quyết số 21/2016/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung vào 5 lĩnh vực: Quản lý ngân sách nhà nước, quản lý doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; quản lý đầu tư công; quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; quản lý đất đai.

Đặc biệt, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025 đang tạo ra nhiều hy vọng cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, hướng tới số hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm những chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

Tuy nhiên, bên cạnh một số thành tựu đạt được, công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân vẫn tồn tại những hạn chế.

Thứ nhất, nhận thức về vị trí và vai trò của kinh tế tư nhân chưa đồng bộ và từ nhận thức đến hành động còn có khoảng cách

Nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường còn chưa đồng bộ giữa Trung ương với địa phương, giữa các địa phương này với địa phương khác. Điều này cũng tạo ra những thách thức lớn cho khâu phát triển kinh tế tư nhân ở các địa phương. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã khẳng định rõ kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tuy nhiên từ tư duy đến hành động và cho kết quả còn có những khoảng cách. Một bộ phận nhỏ vẫn còn tâm lý lo sợ khi để kinh tế tư nhân phát triển thì ảnh hưởng đến vị thế của kinh tế nhà nước. Ngoài ra, kinh tế tư nhân hoạt động và phát triển bên cạnh những kết quả mà nó mang lại chắc chắn sẽ có những hạn chế thuộc về bản chất như phân hóa giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, khủng hoảng có tính chu kỳ. Những tồn tại này cũng tạo ra những lo ngại cho một số bộ phận nhân dân và các cấp quản lý của nhà nước.

Thứ hai, thể chế kinh tế thị trường vẫn còn một số điểm bất cập

Trong những năm qua, mặc dù Chính phủ và Quốc hội đã tích cực trong cải thiện thể chế kinh tế thị trường, thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam nhìn tổng thể vẫn chưa hoàn chỉnh. Điểm bất cập nhất hiện nay đó là hệ thống pháp luật vẫn còn chông chéo, chưa hợp lý, chưa đồng bộ. Nhiều loại giấy phép kinh doanh có mục đích không rõ ràng, hiệu lực quản lý thấp, do đó tạo ra nhiều khoản chi phí không chính thức cho doanh nghiệp “Theo chủ nhiệm văn phòng chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 03/08/2017 thì có những bộ tồn tại hơn 1.200 giấy phép như Bộ Công thương, bộ ít nhất như bộ Xây dựng cũng còn 106 giấy phép.” [5, tr.152].

Tháng 9/ 2020, tại cuộc họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có nhận định: “việc cải cách thủ tục hành chính một số nơi vẫn còn hình thức, thậm chí có tình trạng cắt bỏ quy định này lại mọc ra quy định khác gây khó khăn hơn đôi với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện thủ tục hành chính chủ yếu vẫn bằng phương thức thủ công; người dân, doanh nghiệp còn phải nộp nhiều loại giấy tờ, đi lại nhiều nơi, phát sinh gánh nặng hành chính không cần thiết” [2].

Thứ ba, bộ máy quản lý vẫn còn nhiều hạn chế

Bộ máy quản lý còn mỏng, hiệu quả làm việc chưa cao. Những vấn đề doanh nghiệp gặp phải chưa được giải quyết kịp thời. Trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ còn hạn chế. Vẫn chưa xây dựng được bộ máy mang tính chất phục vụ đúng nghĩa. Nhìn chung bộ máy vẫn nặng nề cơ chế, họp bàn, xin cho và chưa thực sự linh hoạt, chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý thị trường tự do, và chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ kinh tế tư nhân phát triển.

Hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức còn thấp, chi phí không chính thức do doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính vẫn còn cao. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 do VCCI công bố ngày 05/05/2020, tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức là 53,6%.

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện những định hướng của Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết 10 được xem bước đột phá để giải phóng sức sản xuất cho kinh tế tư nhân. Nghị quyết 10 nêu rõ mục tiêu “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta thành nước công nghiệp hiện đại” [4]. Nghị quyết 10 đã đưa ra những định hướng phù hợp cho kinh tế tư nhân hoạt động và phát triển. Vì vậy, trong những năm tiếp theo cần tiếp tục thực hiện định hướng và mục tiêu trong Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời phải xóa bỏ những rào cản để nghị quyết 10 được thực hiện hiệu quả nhất, mang lại niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030, kiên quyết xóa bỏ mọi rào cản về thủ tục hành chính từ các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, nước ta có 1,5 triệu doanh nghiệp và đến 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền và làm rõ, cụ thể hơn nữa vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để có sự phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý

Để hành động đạt kết quả và để huy động được toàn bộ sức mạnh của toàn dân vào công cuộc xây dựng kinh tế, điều cần thiết lúc này phải tuyên truyền rộng rãi đến toàn dân về những chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, trong bối cảnh những tư duy về kinh tế tư nhân có một số còn rất mới. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu lý luận, giải quyết tốt lý luận về vị trí của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, thực hiện phân bổ nguồn lực phù hợp cho từng thành phần kinh tế, vì lâu nay trong ba thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước, kinh tế FDI, kinh tế tư nhân thì kinh tế tư nhân vẫn là thành phần nhận được ít nguồn lực hơn.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng cần xây dựng lại luật, rà soát lại luật chỗ nào vướng mắc, không phù hợp thì giải quyết triệt để. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần nâng cao hiệu quả việc thực thi luật bằng cách tuyên truyền, có cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận luật dễ dàng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Nếu Nhà nước làm tốt những điều trên sẽ tạo ra tâm lý yên tâm, tin tưởng cho doanh nhân.

Chính sách phải tiến tới đơn giản, dễ hiểu, dễ triển khai. Để đạt được điều đó yêu cầu bộ phận làm luật, chính sách phải có chuyên môn, nắm rõ kiến thức và cần lắng nghe ý kiến đội ngũ doanh nhân khi làm luật và chính sách để hỗ trợ tốt cho kinh

Nội dung quản lý nhà nước đối với thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

tế tư nhân phát triển. Ngoài ra, để chính sách và luật về kinh tế tư nhân phát huy hết hiệu quả, bộ phận tổ chức thực thi phải nắm rõ luật, nắm rõ chính sách.

Thứ tư, xây dựng bộ máy nhà nước theo triết lý “nhà nước phục vụ” và “nhà nước hành động”

Để biến tư duy thành hành động, chính sách pháp luật đi vào cuộc sống và để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực của nền kinh tế, điều cần thiết phải có một nhà nước phục vụ, nhà nước sáng tạo, nhà nước hành động. Vì vậy, Chính phủ cần tiếp tục kiện toàn bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phải có những chính sách tuyển chọn người có tài và có năng lực chuyên môn, có đạo đức công vụ tốt. Đồng thời phải có chính sách tiền lương hợp lý để nâng cao hoạt động công vụ.

Trải qua 35 thực hiện công cuộc đổi mới, tư duy về phát triển kinh tế tư nhân, thể chế kinh tế thị trường đã có những sự thay đổi theo hướng tích cực, tuy nhiên điều quan trọng lúc này phải có một bộ máy, một chính phủ kiên quyết hành động.

Thứ năm, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội tạo ra tâm lý tin tưởng để doanh nhân yên tâm đầu tư

Môi trường chính trị - xã hội ổn định là yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn kinh doanh. Trong những năm qua, có thể khẳng định Việt Nam là một trong số những quốc gia có môi trường chính trị - xã hội ổn định, đây là lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam cần tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, để khai thác hết lợi thế này, trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước cần có các chính sách khuyến khích, thu hút cộng đồng doanh nhân vào những hoạt động đóng góp cho xã hội bên cạnh việc tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời cần phải nâng cao vị thế cho doanh nhân, xem cộng đồng doanh nhân là những nhân tài của đất nước và có những hoạt động vinh danh những cống hiến của doanh nhân đối với doanh nghiệp và xã hội.

KẾT LUẬN

Tóm lại, trong xu thế nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập nhanh với khu vực và thế giới, vấn đề phát triển nội lực của nền kinh tế - trong đó hạt nhân cần phát triển đó là kinh tế tư nhân là hết sức cần thiết. Việc Đảng và Nhà nước đang tập trung mọi nguồn lực để tìm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với thành phần kinh tế tư nhân phần nào minh chứng cho những nỗ lực của Đảng và Chính phủ. Với việc xác định đúng trọng tâm vấn đề, xác định đúng hướng đi, hy vọng trong những năm tới Việt Nam sẽ có một cộng đồng doanh nghiệp tư nhân vững mạnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [2]. Gia Huy - Hoàng Giang (2020), Văn phòng Chính phủ - Nghị quyết 68/NQ-CP: Chương trình cải cách mạnh mẽ của Chính phủ, Website: <https://vpcp.chinhphu.vn/nghi-quyet-68-nq-cp-chuong-trinh-cai-cach-manh-me-cua-chinh-phu-11524753.htm>.
- [3]. Hành Chính (2018), Văn phòng chính phủ - Những tâm huyết và dấu ấn cải cách 2018, *Văn phòng chính phủ*, Website: <http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Van-phong-Chinh-phu--nhung-tam-huyet-va-dau-an-cai-cach-2018/201812/25195.vgp>.
- [4]. Hoa Hiền (2019), Nghị quyết 10-NQ/TW: Tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân, *Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam*, Website: <https://dangcongsan.vn/dua-nghi-quyet-trung-uong-6-trung-uong-7-vao-cuoc-song/tu-nghi-quyet-den-cuoc-song/nghi-quyet-10nqtw-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-521904.html>.
- [5]. Ninh Thị Minh Tâm (2020), *Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [6]. Phan Huy Đường (2017), *Quản lý nhà nước về kinh tế*, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

CURRENT STATE MANAGEMENT OF THE PRIVATE SECTOR IN VIETNAM**Dao Thi Vinh**

Faculty of Political Theory, University of Sciences, Hue University

Email: daothivinh0209@gmail.com**ABSTRACT**

Promoting the quality of state management of the private economic sector has been considered as a “hot issue” and received much attention from the people and business community. This article, therefore; will focus on clarifying the content and reality of the state management of the private sector in Vietnam. Based on that, this paper will also propose some effective solutions to improve the efficiency of state management towards this economic sector.

Keywords: State management, the private sector.



Đào Thị Vinh sinh ngày 02/09/1990 tại Hà Tĩnh. Năm 2012, bà tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Giáo dục chính trị - quốc phòng tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Từ năm 2012, bà học cao học chuyên ngành Triết học tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Hiện nay, bà là giảng viên tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Lĩnh vực nghiên cứu: Chủ nghĩa xã hội khoa học.